



## ม.มหาสารคามร่วมมือกับพหุชา พัฒนาการศึกษาเยาวชนอาเซียน



อีกสองปีกว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนจะก่อให้เกิดการแข่งขันในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึงการแข่งขันด้านการศึกษา โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาซึ่งทำหน้าที่ในการผลิตคนเข้าสู่ตลาดแรงงานและอาชีพ ทำให้สถาบันอุดมศึกษาต่างตื่นตัวและมีการเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ หลักสูตร การวิจัย รวมถึงการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ และการจัดการศึกษาร่วมกันเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในวิชาชีพให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

“มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอน การวิจัยเพื่อชุมชนและรวมถึงการบันทึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ในการจัดการเรียนการสอนและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างกัน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนิสิตแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติทั้งจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนและนอกอาเซียนเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยจำนวนมาก โดยเฉพาะนิสิตจากราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งจำนวนหนึ่งเป็นนักเรียนทุนพระราชทานฯ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้โอกาสการศึกษาแก่เยาวชนประเทศกัมพูชาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและสมาชิกประชาคมอาเซียนด้วยกัน



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าววามมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เข้าร่วมดำเนินงานในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยได้จัดสรรทุนการศึกษาแก่นิสิตกัมพูชาจำนวน 5 รุ่น รวม 74 คน ปัจจุบันมีนิสิตทุนที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วจำนวน 6 คน และที่กำลังศึกษาอยู่จำนวน 68 คน

และเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ Chea Eoung (เจีย เอ็ง) รองรัฐเลขาธิการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬา ประจำราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมด้วย พลเอกวาทิตกร มณีสวัสดิ์ รองสมุหราชองครักษ์ กรมราชองครักษ์ เดินทางมาพบปะนักเรียนทุนพระราชทานฯดังกล่าว พร้อมทั้งติดตาม “โครงการเตรียมทักษะภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับนิสิตและนักศึกษากัมพูชา ประจำปีการศึกษา 2555” นอกจากนี้ ดร.มาม บุญเฮ็ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประจำราชอาณาจักรกัมพูชาและพลเอก อรชุน พิบูลนครินทร์ ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านสาธารณสุขได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือถึงความจำเป็นไม่ได้รับการส่งบุคลากรทางการแพทย์มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามอีกด้วย



[www.msu.ac.th](http://www.msu.ac.th) 043-754-315